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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ครั้งที่  2/2563 
เมื่อวันพุธที่  5  กุมภาพันธ์  2563 
ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ 

ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน 
2. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ว่าที่ร้อยตรีขันธ์ชัย วิจักขณะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. รองศาสตราจารย์ชาญ ถนัดงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล   คุ้มทรัพย์      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นางสาวศริิกุล ธนสารศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ดร. สิริเบญจา กอวัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายดิษพงศ์   พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ภัยวิมุติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
20. นายพิษณุวัตร   สุจวิพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
21. นายอมรเทพ สีนวนสูง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
22. นายบุญช่วย  เจริญผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
23. นายชัยศักดิ์  คล้ายแดง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
24. นางสาวอรอนงค์   สรรเสริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์ ศรีเมืองธน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
27. นางฉัตรกาญจน์   ดรุมาศ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
28. นางสาวจุฬาณี ทาเท่ียง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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ผู้ไม่มาประชมุ 
1. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   (ติดภารกิจ) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์ สุขมั่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 

   (ติดภารกิจ) 
3. นายธนวิทย์   ลายิ้ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 

   (ติดภารกิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว เอ่ียมแฉล้ม รองอธิการบดี  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล วรสิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี 
3. นางสาวณภัทร ยศยิ่งยง คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ านง แก้วเพ็ชร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล ชุดเจือจีน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ ์ อยู่ส าราญ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 
   และงานทะเบียน 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ   ศศิธรโรจนชัย ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
8. นายยศกร สายมั่น รักษาราชการแทน 
   ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
9. นางพรศรี โรจน์เมฆี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
10. นางสาววิจิตรา พีรฉัตรวุฒิกุล กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์ 
   และข้าราชการ 
11. นางสาวอังคณา อินทแสง หัวหน้างานบัญชี 
12. นางสาวปวีณา แจ้งสกุล นิติกร กองบริหารงานบุคคล 
13. นางสาวญาณิศา ศุภกิตตกา บุคลากร กองบริหารงานบุคคล 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1.1 ประธานแจ้งให้ประชุมทราบ 

  -  ไม่มี  - 

1.2 อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมทราบเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
วันที่  11 มกราคม 2563 นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี             

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
มหา วิ ท ย าลั ย แห่ งประ เทศ ไทยครั้ ง ที่  4 7  : The Sun Games 2020  ณ  มหาวิ ทยาลั ย รั งสิ ต                                             
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โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                                
เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับ 

วันที่  17  มกราคม  2563 เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 18 มกราคม 2563  นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทน
อธิการบดี ได้กล่าวแสดงเจตจ านงของผู้บริหาร ในการมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

วันที่  20  มกราคม  2563  นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี             
พร้อมด้วย นายชัยศักดิ์ คล้ายแดง ผู้ช่วยอธิการบดี  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ านง แก้วเพ็ชร คณบดี
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายก าชัย อุทัยแจ่มศรีผล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการ
โรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการสุดยอดนักบริการด้านงานโรงแรม                    
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ ระดับชาติ (Phra Nakhon Flair Bartender Competition 
Thailand 2020) 

วันที่  20  มกราคม  2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี คณบดี                          
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร 
และผู้เยี่ยมชมจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย และ กรมอาชีวะ ณ ห้องประชุมพายโอห์ม ชั้น 2 อาคาร 48 
ส านักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโอกาสเข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมโครงการสถาบันการบินแห่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

วันที่  20 – 22  มกราคม  2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                                   
ราชมงคลกรุงเทพ จัดงานสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ   9  มทร. ครั้งที่  8 
ภายใต้แนวคิด “Business Innovation” เพ่ือเป็นเวทีให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                                             
ทั้ง  9  แห่ง ได้แสดงศักยภาพทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ โดยมี                                 
นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก                             
คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Business 
Innovation” โอกาสธุรกิจไทย ในวันที่   20  มกราคม  2563 ณ หอประชุมส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

วันที่  21  มกราคม 2563 นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี             
พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมหารือกับ คุณธนานันต์ กาญจนคูหา 
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเซีย) จ ากัด หรือ FOMM ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารส านักงาน
อธิการบดี เพ่ือหารือแนวทางในการด าเนินงานร่วมกัน ดังนี้ 1. การจัดโครงการ  Sharing Car เพ่ือให้
บุคลากรได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่                                  
Green University 2. การจัดโครงการ Smart Parking เพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย 
และ 3. การจัดท า MOU ร่วมกัน เพ่ือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และจัดวิทยากรอบรมให้กับอาจารย์ นักศึกษา 
หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่  

วันที่  22  มกราคม  2563 นายชัยศักดิ์ คล้ายแดง ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รับเชิญ                                
เป็นกรรมการตัดสินการผสมเครื่องดื่มในงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม                                         
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                                         
ด้านการผสมเครื่องดื่ม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ 



( 4 ) 

วันที่  23  มกราคม  2563  นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี             
เป็นประธานในงานแถลงข่าวการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่   5  
และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ของสถานศึกษาด้านศิลปศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล (มทร.) โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพ                                        
ณ ห้อง Skylight Suite โรงแรมอนันตรา สาทร กรุงเทพ การแข่งขันฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ้ืนที่เทคนิคกรุงเทพ โดยแข่งขันทักษะ
วิชาการใน 7  ประเภท ได้แก่ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ การแข่งขันทักษะภาษาไทย การแข่งขัน
ทักษะภาษาจีน การแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยว การแข่งขันทักษะด้านการโรงแรม การประกวด
มารยาทไทย และ การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ  โดยมีการเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ                                       
เช่น สื่อโทรทัศน์ ช่อง 3 และช่อง 9  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก และเดย์ลินิวส์ เป็นต้น 

วันที่  23  มกราคม  2563  นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี             
เป็นประธานในงาน โครงการ  16  มกราคม ชูเกียรติความเป็นครู โดยมีพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์  9  รูป 
และพิธีร าลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ผู้อาวุโส พิธีเชิดชูเกียรติครูอาวุโส จัดขึ้นโดย คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี 

วันที่  23 – 24  มกราคม  2563  กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพจัดโครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเสนอแผนงานโครงการ  ประจ าปี
งบประมาณ 2564 – 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมประชุมสัมมนา ทราบถึงนโยบาย                     
และหลักเกณฑ์แนวทางในการเตรียมน าเสนอแผนงานโครงการประจ าปี 2564 - 2566  และฝึกปฏิบัติ                          
เพ่ือเขียนร่างค าเสนอของบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยได้รบัเกียรติ
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ รองอธิการบดี  เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคาร 80 พรรษาฯ                          
5  ธันวาคม  2550  

วันที่  24  มกราคม  2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงค์นุช กลิ่นพิกุล อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ “อุปกรณ์ช่วยจับขวดน้ า” ถือว่าเป็นนักวิจัยอันดับต้นของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
อุปกรณ์ช่วยจับขวดน้ า เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกสบายในการจับขวดน้ าตั้งแต่ขนาด 550 มล. 
ถึงขนาด 1500 มล. ช่วยในการเทรินใส่แก้วน้ าดื่ม เพ่ือไม่ให้เกิดการหกเลอะเทอะ เหมาะส าหรับผู้สูงอายุ 
เด็กหรือผู้ที่มีกล้ามเนื้อมืออ่อนแรง 

วันที่  25 – 26  มกราคม  2563 นายสมพร ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทน
อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ V-NET หรือ การทดสอบ                                      
ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา และให้ก าลังใจแก่คณะกรรมการด าเนินการสอบ และนักเรียน                            
ที่เข้าสอบ ณ สถาบันอาชีวศึกษา ที่เป็นเครือข่ายศูนย์สอบ V-NET 

วันที่  27  มกราคม  2563  ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย                                   
นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดส านักงานใหม่ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                                                 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ                        พร้อม
แสดงความยินดีและให้ก าลั งใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  สภาอุตสาหกรรมฯ ที่ เป็นก าลังส าคัญ                             
ในการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมฯ ได้ย้ายจากส านักงานเดิม                      
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มาท าการท่ี ชั้น 7, 8, 10, 11 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ บนพ้ืนที่รวม 4,001 ตารางเมตร โดยการออกแบบส านักงานใหม่ภายใต้แนวคิด Smart Office & 
Smart Service 

วันที่  30  มกราคม  2563  นายสมพร ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดี             
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งแก้ว เอ่ียมแฉล้ม รองอธิการบดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ                                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ภัยวิมุติ และนายชัยศักดิ์ คล้ายแดง  ผู้ช่วยอธิการบดี  ร่วมพิธีลงนามบันทึก
ความร่วมมือ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 
(Agritect and Innovation Center :AIC)  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนาม                       
ความร่วมมือด้านการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี (Center of Excellence) โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นแกนหลักในการติดต่อ
ประสานงานกับกลุ่มราชมงคล  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้น ความเป็นเลิศทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรการประดิษฐ์นวัตกรรม  รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร อีกทั้ง                                 
ยังเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร ผู้น าสถาบันเกษตรกร Smart Farm, Young Smart Farmer, Start 
Up และ SMEs เกษตรในจังหวัด ผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านงานวิจัย การพัฒนา การลงทุน 
การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ 

วันที่  30  มกราคม  2563  นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี             
เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)                              
โดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่  30 - 31  มกราคม  2563  ณ ห้องประชุมส านักงาน
อธิการบดี  ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต ารวจโท เภสัชกรนภดล ทองนพเนื้อ บรรยาย                           
ในหัวข้อเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ให้แก่ผู้บริหารคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับฟัง และแบ่งกลุ่มเพ่ือฝึกปฏิบัติตามร่างเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศตามหมวดมาตรฐานต่าง ๆ 

วันที่  31  มกราคม  2563 นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี             
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมบันทึกเทปแสดงความห่วงใย  และส่งก าลังใจ
ให้พ่ีน้องชาวจีนที่ก าลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์
ใหม่ 2019  ซึ่งมีต้นก าเนิดที่เมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

วันที่  31 มกราคม 2563 นายชัยศักดิ์  คล้ายแดง ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าพบ                                     
ฯพณฯ ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร  และอดีตนายกรัฐมนตรี ในวาระ                                  
เข้าคารวะกราบสวัสดีปีใหม่  และขออนุญาตกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธีเปิด
งานการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้ งที่   5  ในวันศุกร์ที่                                              
14  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 11.00 น. ณ หอประชุม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                                    
ราชมงคลกรุงเทพ 

นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่อง
งบประมาณทางด้านงานวิจัยและนวัตกรรม  เดิมได้งบประมาณ  2,000,000  บาท (สองล้านบาทถ้วน)                         
โดยมหาวิทยาลัยได้ท างานวิจัยพ้ืนที่ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี  ในลักษณะของการสนับสนุนงานวิจัย                                       
แบบ matching fun ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกับ สกสว. ซ่ึง ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา  
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ผู้อ านวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเ พ่ือพัฒนาเชิง พ้ืนที่  สกว.  มีความประสงค์                                           
ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นต้นแบบในการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ของกลุ่มราชมงคล                                     
และในปีนี้ได้อนุมัติงบประมาณ เป็นจ านวน 8 เท่า คือ 16,000,000  บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน)                                      
และขอขอบคุณบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์   นายกสภามหาวิทยาลัย   แสดงความคิดเห็นว่า                                
ให้ด าเนินการงบประมาณตามความเหมาะสม  และรายงานผลการด าเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
เพ่ือพิจารณาเป็นระยะ  และขอให้ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาช่วยดูแลในเรื่องดังกล่าว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิชัย  จันทร์มณี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                            
ชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพว่า จากการประชุมต้นเดือน
มกราคม  มีสายการบินทั้งในและต่างประเทศมาเยี่ยมชมและลงนามท าความร่วมมือในการผลิต                                                 
ช่างอากาศยาน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซ่อม Landing gear ให้กับ ไทยแอร์เอเชีย  ผลจากการหา                 
กลุ่มวิทยาลัยอาชีวะจะเข้ามาร่วมงานกับมหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากผลการประเมินพบว่าไม่ผ่านตามเกณฑ์                                             
จึงต้องการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีความยินดีในความร่วมมือ โดยนโยบาย                                     
ในปี 2564 จะขออนุมัติการรับรองกับส านักงานความปลอดภัยการบินของสหภาพยุโรป (EASA) โดยตรง 
ซ่ึงจะต้องผ่านการอนุมัติสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก่อน 

ด ร . ศั ก ดิ์ ทิ พ ย์   ไ ก ร ฤ ก ษ์   น า ย ก ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย   ส อ บ ถ า ม ว่ า                                                  
การที่หน่วยงานภายนอกจะอนุมัติข้อตกลงท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัย                                     
ต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิชัย  จันทร์มณี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์               
ชี้แจงว่า ในการที่จะท าให้สามารถอนุมัติข้อตกลงได้ เป้าหมายของมหาวิทยาลัยคือ ขออนุมัติโดยตรง                                         
จากส านักงานความปลอดภัยการบินของสหภาพยุโรป (EASA) ซึ่งมีเงื่อนไขว่า หน่วยงานที่ขอต้องผ่าน                               
การอนุมัตริับรองจากสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ก่อน 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  ให้รายงานความคืบหน้า                                  
ทางสภามหาวิทยาลัยทราบด้วย 

ศาสตราจารย์  (พิเศษ) ดร. สมชัย  ฤชุพันธุ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                               
แสดงความคิดเห็นว่า เรื่องร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดตั้ง
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมนั้น มหาวิทยาลัยยังไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านเกษตร  
แต่มหาวิทยาลัยจะเชี่ยวชาญในทางเทคโนโลยีมากกว่ามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  ซึ่ง ต้องการให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินงานได้อย่างเต็มที่  เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยี                         
ทางเกษตรเช่นกัน  มหาวิทยาลัยจะต้องใช้ประโยชน์จากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  เพ่ือมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้น า                                         
ในการพัฒนา ใช้ทรัพยากรในมหาวิทยาลัยมาช่วยกันให้ส าเร็จ  และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง  
ส่งผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วให้กับผู้ประกอบการทางด้านเกษตร                                                  
ใช้ได ้ใช้ง่าย และใช้เป็น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร                    
ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า โครงการดังกล่าวนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายจัดตั้งศูนย์ทั่วประเทศ                              
และทางมหาวิทยาลัยจะเป็นศูนย์กลางในเขตภาคกลาง  เป็นศูนย์ประสานทั้ง 9 ราชมงคล  ที่สามารถให้
ข้อมูลในส่วนภูมิภาคได้  หากบุคลากรทางเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือในภาคกลาง  มหาวิทยาลัย                      
มีทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีเป็นหลัก  แต่มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ประสานความช่วยเหลือด้านอ่ืน ๆ                        
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ไปสู่เครือข่ายได้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีกลางน้ า การแปรรูป โลจิสติกส์                                       
และการขายออนไลน์ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ รับทราบ 

1.3   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ทราบ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ลาประชุม

เนื่องจากติดภารกิจ 
2. แสดงความยินดี  และต้อนรับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์  กมลขันติธร                                    

ผู้ ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาคนใหมเ่ข้าร่วมประชุมด้วย 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ครั้งที่  1/2563  เมื่อวันพุธที่  8  มกราคม  2563  จ านวน  30  หน้ากระดาษ  
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย           
ครั้งที่ 1/2563  โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1   ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม 
และดูงาน พ.ศ. .... 

ด้วยคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ตามเหตุผล                     
ความจ าเป็น ดังนี้ 

1.  งบประมาณส าหรับจัดสรรทุนการศึกษา 
ป ัจ จ ุบ ัน ม ห า ว ิท ย า ล ัย ไ ม ่ไ ด ้ร ับ ก า ร จ ัด ส ร รท ุน ก า ร ศ ึก ษ า จ า ก เ ง ิน

งบประมาณแผ่นดิน   ซึ ่งป ีล ่าส ุดที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณ                            
แผ่นดินส าหรับทุนใหม่ คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  และส าหรับทุนผูกพัน คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ด ังนั ้น  การที ่ป ัจจ ุบ ันมหาว ิทยาล ัย ไม่ ได้ รับงบประมาณแผ่นดินส าหรับจัดสรรทุนการศึ กษา                                                          
ท าให้มหาวิทยาลัยต้องใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีของมหาวิทยาลัย  และเงินรายได้สะสม                                                              
ของมหาวิทยาลัยส าหรับจัดสรรทุนการศึกษาเพียงแหล่งทุนเดียว  มหาวิทยาลัยจึงควรก าหนดระเบียบใหม่
ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยในการบริหารงบประมาณ  
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2.  การโอนย้ายของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สามารถโอนไปปฏิบัติราชการ

ชดใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐบาลแห่งอ่ืนได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน                                     
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  มาตรา  32  และการที่มหาวิทยาลัยใช้งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี                 
ของมหาวิทยาลัย  และเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยส าหรับจัดสรรทุนการศึ กษา  แต่หากบุคลากร                                      
ที่ศึกษาต่อด้วยทุนของมหาวิทยาลัยเมื่อส าเร็จการศ ึกษาแล ้ว โอนไปปฏ ิบ ัต ิงานชดใช ้ท ุนที ่อื ่น                                           
ท าให ้มหาว ิทยาล ัย เส ียงบประมาณแต่มหาว ิทยาล ัยไม ่ได ้น า ความรู้ความสามารถจากบุคลากร                                            
มาสร้างประโยชน์ ให้กับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจึงควรก าหนดระเบียบใหม่   ให้ข้าราชการพลเรือน                                    
ในสถาบันอุดมศึกษาที่จะโอนไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐบาลแห่งอ่ืนต้องปฏิบัติงาน                                       
ชดใช้ให้ครบตามระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด หากปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบระยะเวลา ให้ชดใช้เป็นเงิน                                        
เท่าท่ีได้รับไปจากมหาวิทยาลัยก่อนจึงจะโอนไปได้ 

3. การจัดสรรทุนให้บุคคลภายนอก 
มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษาให้กับบุคคลภายนอก  โดยมีวัตถุประสงค์                                            

ว่าเมื่อบุคคลภายนอกส าเร็จ การศึกษาแล้วให้กลับมาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย                   
เพ่ือชดใช้ทุน  ซึ่งมหาวิทยาลัยน าระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยทุนการศึกษาเพ่ือผลิต                  
และพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2534  และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วย
ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2549  มาใช้บังคับกับบุคคลภายนอกโดยอนุโลมมหาวิทยาลัย              
จึงต้องก าหนดระเบียบการจัดสรรทุนการศึกษาให้บุคคลภายนอกเพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป   

ทั้งนี ้ กองบริหารงานบุคคลด าเนินการร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                                                     
ราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. ....  โดยน าหลักการจากระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2549                                           
ที ่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2550  และที ่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 3 ) พ.ศ. 2560 มาปรับใช้                                 
และศึกษาเนื้อหาจากระเบียบ อ่ืนน ามาร ่า ง เนื ้อหาในระเบ ียบขึ ้น ใหม ่ให ้เหมาะสมก ับ บริบท                                                                
ของมหาวิทยาลัย  รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ว่าด้วย
ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. .... 

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                     
มีข้อสังเกตว่า ในเอกสารหน้า 6 ข้อที่  4  ของตารางเปรียบเทียบ ข้อความว่า “ต้องชดใช้คืนเงินทุนจ ำนวน
หนึ่งเท่ำของเงินทุนที่ได้รับไป และชดใช้เบี้ยปรับจ ำนวนหนึ่งเท่ำของเงินที่ต้องชดใช้คืนแก่มหำวิทยำลัย...”  
หำกต้องกำรจ ำนวนที่เพ่ิมจำกทุนอีกเท่ำตัว  จะต้องเปลี่ยนแปลงข้อควำมเป็น “จ ำนวนสองเท่ำ” หรือไม ่
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นายบุญช่วย  เจริญผล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ แทนคณาจารย์ฯ                              
มีข้อสังเกตว่า การได้ชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาหนึ่ ง  กรณีย้ายออกไป  และยัง ชดใช้ทุนไม่หมด                                 
จะต้องด าเนินการอย่างไร 

นางสาวญาณิศา ศุภกิตตกา  บุคลากร กองบริหารงานบุคคล  ชี้แจงว่า                                      
มีสูตรส าหรับค านวณลดลงตามส่วนที่ได้ใช้ไป 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ              
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ในเอกสารหน้า 8 (2) ของตารางเปรียบเทียบการรำยงำนตัวกลับเข้ำปฏิบัติ
รำชกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ข้อความว่า “(2) ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบวัน ส าหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติ
เกินหกเดือน” ควรเพิ่มเติมค ำว่ำ “แต่ไมเ่กินหนึ่งปี”  หรือไม ่ 

2. หากมีบุคคลภายนอกที่ ได้รับทุนการศึกษาฯ  และสนใจเป็นอาจารย์                                       
ของมหาวิทยาลัย  สามารถชดใช้ค่าใช้จ่ายบางส่วนแทนได้หรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้บริหาร  
ชี้แจงว่า ต้องออกระเบียบแยกจากระเบียบทุนการศึกษาฯ  เพ่ือกำรพิจำรณำที่ชัดเจนขึ้น  และขอน ำไป
พิจำรณำต่อไป 

มติสภา มทร.กรุงเทพ  เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. ....  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

3.2   ขออนุ มัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ ง เทพ                               
เรื่องหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก พ.ศ. ... 

ด้วยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 
เมื่ อวั นที่  8 มกราคม  2563 ระเบียบวาระที่  4.8 พิจารณาแต่ งตั้ ง คณะกรรมการประ เมิ นผล                         
การปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก นั้น ในการนี้สภามหาวิทยาลัย                                   
มีข้อสังเกต  และข้อเสนอแนะให้แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว  และปรับปรุงหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  โดยมหาวิทยาลัยได้ทบทวนข้อสัง เกต                                      
ของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ                             
และได้ประสานให้คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
ฝ่ายกฎระเบียบ จัดท าร่างประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระส าคัญในการแก้ไขร่างประกาศฯ                       
ตามหลักการของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. เพ่ิมบทนิยามค าว่า “บุคลากร” และค าว่า “นักศึกษา” (ร่างข้อ 3) 

2. ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการ ( ร่างข้อ 8 ) 
2.1 แก้ไของค์ประกอบประธานคณะกรรมการ จากเดิมก าหนดให้กรรมการ                        

สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ แก้ไขเป็น ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                 
เป็นประธานกรรมการ ( ร่างข้อ 8 (1) ) และให้กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ                             
( ร่างข้อ 8 (2) ) 
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2.2 ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นกรรมการ                             
( ร่างข้อ 8 (3) ) 

2.3 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจ า ซึ่งเลือกกันเอง
จ านวน  1  คนเป็นกรรมการ ( ร่างข้อ 8 (4) )  โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เลือกกันเองดังกล่าวนั้น                                 
จะไม่นั บรวมกรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ แทนข้ า ร าชการพล เรื อน ในสถาบัน อุดมศึ กษา                                         
สายสนับสนุน ที่อาจได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  15 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 

ประกาศ เดิม ร่างประกาศ 
ข้อ 7 
ให้ สภามหาวิทยาลั ยแต่ งตั้ งคณะกรรมการ                     
โดยการเสนอเรื่องจากมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
7.1) กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
กรรมการ 
7.2) อธิการบดีหรือผู้ ที่ อธิการบดีมอบหมาย 
กรรมการ 
7.3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
กรรมการให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งข้าราชการ 
จ านวน 1 คนเป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ไม่น้อยกว่า 2 คน 

ร่างข้อ 8 
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการโดย             
มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                
เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือก
กันเองจ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ 
(3) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีซึ่ งอธิการบดี
มอบหมายเป็นกรรมการ 
 
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์
ประจ า   ซึ่ ง เลือกกันเองจ านวนหนึ่ งคน  เป็น
กรรมการ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งข้าราชการ           
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงาน
มหาวิ ท ย าลั ย คนหนึ่ ง เ ป็ น เ ลข านุ ก า รและ
ผู้ช่วยเลขานุการจ านวนไม่เกินสองคน 

3. ระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ร่างข้อ 6) 
จากเดิมไม่ ได้ก าหนดระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติ งานไว้                                             

แก้ไขเป็นให้ก าหนดระยะเวลาในการประเมินผลการประเมินปฏิบัติงานทุกสิ้นปีงบประมาณ 
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ร่างข้อ 7) 

ควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน โดยแก้ไข ดังนี้ 
- เพ่ิมการประเมินร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการที่บรรลุตามตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ( ร่างข้อ 7 วรรคหนึ่ง (ก) (9)  (ข) (9) และ (ค) (9) ) 
- ก าหนดให้ต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกปีงบประมาณต่อสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ( ร่างข้อ 7 วรรคสอง (2) ) 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  17 (2) และ  (14) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติร่าง
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน                          
ของคณบด ีผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก พ.ศ. ....  
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ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า สามารถยกเว้น                                  
ใน  2  ข้อ ดังกล่าวได้หรือไม่ 

นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                           
แสดงความคิดเห็นว่า เป็นเรื่องของข้อบังคับใช้  และงบประมาณท่ีต้องแยกออกจากกัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย  ผู้อ านวยการส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  ชี้แจงว่า รอบปีการประเมินฯ จะใช้ตามระยะเวลาปีงบประมาณ  จึงก าหนด                                           
เวลา คือตั้งแต่ตุลาคมจนถึงปีถัดไป  เมื่อถึงเวลาประเมินฯ จะตั้งกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงาน                                                 
และดูผลย้อนหลัง  1  ปี 

นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                      
แสดงความคิดเห็นว่า  เมื่อปฏิบัติงานครบ  12  เดือน  หรือ  1  ปี  จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย ผู้อ านวยการส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  ชี้แจงว่า  ที่น ามาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยจะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน                    
ในปี  2562  ซึ่งจากข้อคิดเห็นของทางสภามหาวิทยาลัยจะต้องประเมินจากความพึงพอใจและ
ประสิทธิภาพอย่างไร  การน าข้อ 9  ประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2562  จะไม่สามารถหาค าตอบ               
การประเมินได้ตามระเบียบฯ  จึงเสนอให้น าเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเดิม ประเมินในปี  
2562  และใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ ในปีถัดไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร                 
ชี้แจงเพิ่มเติมว่า  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้อ  9  สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมา  สภามหาวิทยาลัยได้
มอบหมายให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดท าตัวชี้วัด  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานอธิการบดีท่านเดิม                                    
ซึ่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดในมหาวิทยาลัยระดับยุทธศาสตร์                             
จึงน าเรื่องความส าเร็จเป็นตัวชี้วัดนี้มาใช้ในการประเมินในระดับคณบด ี และหัวหน้าหน่วยงานด้วย 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความคิดเห็นว่า  ได้พูดคุยถึงเรื่องดังกล่าวกับนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี                               
คนเดิม  ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงและยุติการเป็นอธิการบดีคนเดิมเสียก่อน  และได้มีรักษาราชการแทน
อธิการบดีขึ้นมาแทน  จึงเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานกับรักษาราชการแทนอธิการบดี                     
ในขณะนี้  และเห็นด้วยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย  ที่จะต้องใช้เกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานแบบเดิมในการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี  2562 – 2563 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร                            
แสดงความคิดเห็นว่า สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นให้เพ่ิมกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                          
1  ท่าน  เป็นประธาน  หากยังไม่ประเมินมหาวิทยาลัยจะตัดข้อนี้ออกไป  และออกประกาศเพ่ิมเติม
ภายหลังได้หรือไม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย  ผู้อ านวยการส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  ชี้แจงว่า  เป็นเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา  และหากตัดข้อ  9  ออก                   
จะต้องตัดออกไปทั้งหมด  รวมถึงระยะเวลา  หากพิจารณาการแก้ไขร่างทันในเดือนกันยายนจะสามารถใช้
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ ในปี  2563 ได้ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า หากยกเว้น  2 ข้อ นี้ 
จะทันปีงบประมาณ  ปี  2564  ใช่หรือไม่ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย ผู้อ านวยการส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  ชี้แจงว่า ปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบที่แตกต่างกันเท่านั้น 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็น  และเสนอแนะว่า การประเมินฯ ทุกปีมีความถี่เกินไป  ควรประเมินสองปี/ครั้ง                        
โดยประเมินช่วงกลางวาระการด ารงต าแหน่งหนึ่งครั้ง  และช่วงปลายวาระการด ารงต าแหน่งอีกหนึ่งครั้ง  
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะใช้เป็นประโยชน์ในการท างานของผู้ด ารงต าแหน่งและในการสรรหา
คณบดี/ผู้อ านวยการ/ส านัก ต่อไปได้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความคิดเห็นว่า  เนื่องจากด ารงต าแหน่งประธานการจัดท าตัวชี้วัดตามหลักยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย  ในการศึกษาของประเทศไทยค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ซึ่งตัวชี้วัดสามารถ
ประเมินการศึกษาได้หลาย ๆ ระดับของมหาวิทยาลัย  ผลงานตีพิมพ์  การน าสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสู่สังคม  
และหลายประเด็นที่จะน ามหาวิทยาลัยไปสู่จุดที่สังคมมองเห็นได้  จึงเห็นควรให้มีการประเมิน ผล                                  
การปฏิบัติงานในทุก  1  ปี  และติดตามอย่างต่อเนื่อง 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  มีมติให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทุก  1  ป ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย  สรุปข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.  เกณฑ์การประเมินฯ จะใช้โดยไม่มีการแก้ไขในปี  2564 
2. เกณฑ์การประเมินฯ ในปี  2562  ยกเว้นเกณฑ์การประเมินข้อ 9  และ 20 
3. เกณฑ์การประเมินฯ ในปี  2563  ยกเว้นเกณฑ์การประเมินข้อ  9 
โดยจะเป็นหลักการในการเขียนบทเฉพาะกาลที่ยกเว้นข้อดังกล่าวไว้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย  ผู้อ านวยการส านักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา  ไดเ้สนอรายชื่อประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือโปรดพิจารณาเพ่ิมเติม
ต่อที่ประชุมจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

รายช่ือ หน่วยงาน 
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สมชัย  ฤชุพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ 
ว่าที่ ร.ต. ขันธ์ชัย   วิจักขณะ คณะศิลปศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ชาญ  ถนัดงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล  คุ้มทรัพย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
รองศาสตราจารย์ ดร. พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวศิริกุล  ธนสารศิลป์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ดร. สิริเบญจา  กอวัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ดร. จีระ  หงส์ลดารมภ์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย  เทียนทอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รองศาสตราจารย์ ดร. บวรโชค  ผู้พัฒน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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มติสภา มทร.กรุงเทพ   
1. เห็นชอบ  และอนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                               

เรื่องหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก พ.ศ. ... 
2. เห็นชอบรายชื่อประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจากกรรมการ                   

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ว่าด้วยการบริหาร                                      
และจัดการกิจการหอพักนักศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 12/2562  
เมื่ อวันที่   11  ธันวาคม   2562  พิจารณาอนุ มั ติ การแก้ ไขระ เบี ยบมหาวิทยาลั ย เทคโน โลยี                             
ราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหาร  และจัดการกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

(1) เรื่อง องค์ประกอบของคณะกรรมการ  โดยเพ่ิมกรรมการโดยต าแหน่ง                                        
1  ต าแหน่ง ได้แก่ผู้อ านวยการกองคลัง เพ่ือเป็นการดูแลงานบัญชีของกิจการหอพักนักศึกษาให้เป็นระบบ                       
(แก้ไขข้อ 6(3) ของระเบียบฯ) 

(2) เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อ การจ้างตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ
ภาครัฐ (แก้ไขข้อ 24ของระเบียบฯ)   

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2562                            
ให้ข้อสังเกตว่าตามข้อ 6 วรรคสอง ของระเบียบฯ ก าหนดให้ผู้จัดการหอพักปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ           
คณะกรรมการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
เนื่องจากเห็นว่าผู้จัดการเป็นผู้มีส่วนได้เสียและควรจะก าหนดให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ
ของคณะกรรมการมากกว่าบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  เทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพฝ่ายกฎระเบียบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  28  มกราคม  2563  ได้จัดท าร่างระเบียบ
ดังกล่าวตามหลักการของสภามหาวิทยาลัย โดยขอเสนอดังนี้ ก าหนดให้ “คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                               
1  คน เป็นเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ จ านวนไม่เกิน 2 คน” (ร่างข้อ 4) และเห็นสมควร
ก าหนดให้ เลขานุการและผู้ ช่ วยเลขานุการได้ รับ เบี้ ยประชุม  ครั้ งละ  1,000 บาท  (ร่ า งข้อ  5)                                            
รายละเอียดปรากฏตามร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา (ฉบับ
ที ่..) พ.ศ. .... 

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีข้อสังเกตเพ่ิมเติม เกี่ยวกับค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                                             
ราชมงคลกรุงเทพ ที ่030/2563  เรื่อง แต่งตั้งการคณะกรรมการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันที่  16  มกราคม 2563  โดยในกรณีที่องค์ประกอบ                  
ของคณะกรรมการก าหนดเป็นชื่อต าแหน่ง ควรที่จะระบุชื่อต าแหน่งในค าสั่ง และส าหรับต าแหน่ง                               
ที่ต้องมีการเลือกกันเองของกลุ่มบุคคล อาจจะใส่ชื่อต าแหน่งและตามด้วยชื่อบุคคลภายในเครื่องหมาย
วงเล็บ 
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  17 (2) และ  (12 ) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2548 เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษา (ฉบับที่ … ) พ.ศ. .... 

มติสภา มทร.กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การปรับปรุ งแก้ ไขหลั กสูตรบริหารธุ รกิจบัณฑิต สาขา วิชาการ เ งิน                                        
คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ซึ่งผ่านการพิจารณา                                  
จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563  วันพุธที่  15  มกราคม  2563 

คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงเพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกรอบมาตรฐาน                     
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
เนื่องจากเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่  30  กันยายน  2562 จ านวน  2  คน ได้แก ่

เดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาพร สูทกวาทิน 

เปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์น้ าเพชร เพชรใหม่ 

เดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราพัชร์ วชิระเจริญฤทธิ์ 
เปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์สมบัติ คชายุทธ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ การปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)                
ดังรายละเอียดข้างต้น 

มติสภา มทร.กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ซึ่งผ่าน                  
การพิจารณาจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563  วันพุธที่  15  มกราคม  2563 

4.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  1/2563 
วันพุธที่  15  มกราคม  2563 

คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต                      
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงเพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ               
หลักสู ตรและอาจารย์ประจ าหลักสู ตร  ให้ เป็น ไปตามความเหมาะสมของกรอบมาตรฐาน                                
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
เนื่องจากเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่  30  กันยายน  2562  จ านวน  1  คน ได้แก่  

เดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกลักษณ์ วงษ์เกรียงไกร  
เปลี่ยนแปลงเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ยาทิพย์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ การปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังรายละเอียดข้างต้น 

มติสภา มทร.กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากการประชุม
สภาวิชาการ ครั้งที่  1/2563 วันพุธที่  15  มกราคม  2563 

4.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                      
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ซึ่งผ่านการพิจารณา
จากการประชมุสภาวิชาการ ครั้งที่  1/2563 วันพุธที่  15  มกราคม  2563 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงดังนี้ 

1.  เพ่ือแก้ไขจ านวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติในหมวดวิชาเฉพาะให้สอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชา จ านวน 9 รายวิชา ดังนี้ 

4-311-304  ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ (Material Testing Laboratory) 
เดิม 1 (0-2-1) แก้ไขเป็น 1 (0-3-0) 
4-311-308  การฝึกปฏิบัติการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ReinForced Concrete Design Practices) 
เดิม 1 (0-2-1) แก้ไขเป็น 1 (0-3-0) 
4-311-310  การฝึกปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก  
(Timber and Steel Design Practices) 
เดิม 1 (0-2-1) แก้ไขเป็น 1 (0-3-0) 
4-312-303  ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics Laboratory) 
เดิม 1 (0-2-1) แก้ไขเป็น 1 (0-3-0) 
4-313-402  การทดสอบวัสดุการทาง (Highway Materials Testing) 
เดิม 1 (0-2-1) แก้ไขเป็น 1 (0-3-0) 
4-314-202  ปฏิบัติการชลศาสตร์ (Hydraulics Laboratory) 
เดิม 1 (0-2-1) แก้ไขเป็น 1 (0-3-0) 
4-321-202  ปฏิบัติการการส ารวจ (Surveying Practice) 
เดิม 1 (0-2-1) แก้ไขเป็น 1 (0-3-0) 
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4-312-305  การฝึกปฏิบัติงานทางวิศวกรรมฐานราก  
(Foundation Engineering Practices) 
เดิม 1 (0-2-1) แก้ไขเป็น 1 (0-3-0) 
4-316-201  การฝึกงานโรงงาน (Workshop) 
เดิม 2 (0-4-2) แก้ไขเป็น 2 (0-6-0) 

2.  เพ่ือปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา  
 4-000-101  กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics) 

3.  เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร                         
ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  จ านวน  1  คน  

เดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิมิตร ทวนนวรัตน์ 
เปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์รัตนศักดิ์ หงษ์ทอง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                 
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)                    
ดังรายละเอียดข้างต้น 

มติสภา มทร.กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง                                              
พ.ศ. 2561) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  1/2563 วันพุธที่  15  มกราคม  
2563 

4.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี                                       
อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                               
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  1/2563 วันพุธที่                                             
15  มกราคม  2563 

คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มีความประสงค์ขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีเหตุผล
ในการปรับปรุงเพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
ความเหมาะสมของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จ านวน  1  คน ได้แก่  

เดิม อาจารย์ทินโน ขวัญดี  เปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์มนูญ จิตต์ใจฉ่ า 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ การปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังรายละเอียดข้างต้น 
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มติสภา มทร.กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้ งที่   1/2563                               
วันพุธที่  15  มกราคม  2563 

4.5 ขออนุมัติปรับอัตราการเก็บค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 

เนื่องด้วยปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ก าหนดอัตราการ
เรียกเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

ล าดับที่ คณะ ภาคปกติ ภาคสมทบ 
1 คณะศิลปศาสตร์ 7,050 16,000 
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- สาขาวิชาเคมี 
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพและ ความ
งาม 
- สาขาวิชาอ่ืน ๆ  

 
 
 
8,050 
 
 
9,200 

 
 
 
16,100 
 
 
18,200 

3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 9,200 18,200 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- สาขาอ่ืน ๆ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

 
9,200 
65,000 

 
18,200 
- 

5 คณะบริหารธุรกิจ 
-  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ/เทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ 
- สาขาวิชาอ่ืน ๆ  

 
8,500 
 
7,000 

 
17,000 
 
16,000 

6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 8,050 16,100 
7 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 9,200 18,200 

 นอกเหนือจากการเรียกเก็บค่าบ ารุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนดังกล่าวข้างต้น                         
ซึ่งมีการเรียกเก็บเงินเป็นรายภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยยังมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นค่าธรรมเนียม
การศึกษา “ค่าพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษา                                                
ละ  2,000  บาท (สองพันบาทถ้วน)” 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
เพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ แยกจากการเรียกเก็บเงิน                           
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณและเกิดความไม่คล่องตัว                                             
ในการบริหารจัดการ ประกอบกับได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองของนักศึกษาที่สามารถขอเบิก                                          
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ค่าเล่าเรียนได้ว่า มหาวิทยาลัยควรเรียกเงินค่าพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมกับค่าบ ารุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน เพ่ือให้การเรียกเก็บเงินเป็นแบบเหมาจ่าย 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บค่าบ ารุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนมีความเหมาะสม                        
เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และนักศึกษา จึงเห็นควรพิจารณา ดังนี้ 

1.  ให้ยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา “ค่าพัฒนาศักยภาพ                       
ทางด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)”  

2.  ให้ปรับอัตราเรียกเก็บค่าบ ารุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน ด้วยการน า
ค่าธรรมเนียมการศึกษา “ค่าพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                          
จ านวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)” มาค านวณรวม ดังนี้ 

ล าดับที่ คณะ ภาคปกติ ภาคสมทบ 
1 คณะศิลปศาสตร์ 9,050 18,000 
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- สาขาวิชาเคมี 
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและ            
ความงาม 
- สาขาวิชาอ่ืน ๆ  

 
 
 
10,050 
 
 
11,200 

 
 
 
18,100 
 
 
20,200 

3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11,200 20,200 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- สาขาวิชาอ่ืน ๆ  
- สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน  

 
11,200 
67,000 

 
20,200 
- 

5 คณะบริหารธุรกิจ 
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล 
- สาขาวิชาอ่ืน ๆ  

 
 
10,500 
9,000 

 
 
19,000 
18,000 

6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10,050 18,100 
7 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 11,200 20,200 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ดังรายละเอียดข้างต้น 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า อัตราการเก็บ                                               
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ผู้ปกครองสามารถเบิกได้อย่างไร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์  อยู่ส าราญ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  ชี้แจงว่า ผู้ปกครองของนักศึกษาที่ท างานรับราชการโดยทั่วไปจะสามารถเบิก ได้เฉพาะ
ค่าลงทะเบียน  จึงมีข้อเสนอแนะให้น าค่าธรรมเนียมรวมเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเทอมที่ เ พ่ิมขึ้น                           
เป็นเพียงการเปลี่ยนหมวดอัตราการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาเพ่ือผู้ปกครองจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ 



( 19 ) 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติการปรับอัตราการเก็บค่าบ ารุง
การศึกษา ค่าลงทะเบียน ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 

4.6 เสนอผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งบ้านพัก
ข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โฉนดเลขที่ 781                            
ขนาดที่ดิน 786.75 ตาราง 
ด้วยคณะกรรมการบริหารและจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาหาผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งบ้านพัก                   
เทคนิคกรุงเทพฯ โฉนดเลขที่  781  ขนาดที่ดิน  786.75  ตารางวา จ านวน  6  ครั้ง  โดยเริ่มพิจารณา             
ครั้ งแรกในคราวการประชุม  ครั้ งที่  1/2562  เมื่ อวันที่   14  กุมภาพันธ์   2562, ครั้ งที่  3/2562                                                            
เมื่ อวันที่   25  มิถุนายน   2562, ครั้ งที่   4/2562  เมื่ อวันที่   5  กันยายน   2562, ครั้ งที่   5/2562                                                             
เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2562, ครั้งที่  6/2562  เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2562  และครั้งที่ 1/2563  
เมื่อวันที่  20  มกราคม  2563 รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมดังแนบ 

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อมูลการคัดเลือกโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้
น าเสนอโครงการและผลตอบแทนพร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐาน  โดยมีผู้ เข้าร่วมเสนอโครงการ                            
จ านวน  3  ราย  ประกอบด้วย 

1. บริ ษั ท  ว รลั กษณ์  พร๊ อพ เพอ ร์ ตี้  จ า กั ด  (มหาชน ) เ ส นอ โ ค ร ง ก า ร                                                    
W-SALUBRI/NESS  ซึ่งเป็นการพัฒนาที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ  

2. บริษัท ปตท.น้ ามันและค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) เสนอโครงการจัดตั้งสถานี
บริการน้ ามันเชื้อเพลิงและร้านค้าเพ่ือสวัสดิการฝั่งบ้านพักเทคนิคกรุงเทพฯ  

3. บริษัท ดีไซน์ คอนติเนนตัล จ ากัด เสนอโครงการแบบผสม ประกอบด้วย                                                
ส่วนห้องพัก โรงแรม ไม่น้อยกว่า  80  ห้อง และสันทนาการของโรงแรม ส่วนพ้ืนที่เพ่ือการพาณิชย์ 
ร้านอาหาร ร้านค้า  

คณะกรรมการบริหารและจัดหารายได้จากทรัพย์สินฯ  ในคราวการประชุม                                             
ครั้งที ่1/2563 เมื่อวันที่  20  มกราคม  2563  ได้พิจารณาการคัดเลือกผู้ประกอบการที่เสนอผลประโยชน์
สูงสุด ประกอบกับข้อมูลความเสี่ยงของธุรกิจและความยั่งยืนของผู้ประกอบการ ผลการพิจารณาคัดเลือก 
มีดังนี ้ 

1. พิจารณาจากผลตอบแทนโครงการค านวณเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ  NPV                         
(อัตราผลตอบแทน 4%)  และปรับด้วยมูลค่าเงินงวดของโครงการที่บริษัทเสนอ  ตามตารางที่ 1                               
และตารางท่ี 2 เรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ 

ล าดับที่ 1 บริษัท ปตท.น้ ามันและค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) มูลค่าเงินงวดสุทธิ                          
460,738.25 บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) 

ล าดับที ่2  บริษัท ดีไซน์ คอนติเนนตัล จ ากัด มูลค่าเงินงวดสุทธิ  310,211.67 บาท 
(สามแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) 

ล าดับที่ 3  บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน) มูลค่าเงินงวดสุทธิ                               
289,439.58 บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบแปดสตางค์) 

โดยการค านวณผลตอบนี้ไม่รวมมูลค่าซากสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากอายุการใช้งาน                     
ของอาคารเกิน  30  ปี มีความเสื่อมโทรมและอาจใช้งานไม่ได้ รวมทั้งจะต้องมีการรื้อทิ้ง 
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2. พิจารณาความเสี่ยงของโครงการและความยั่งยืนของผู้เสนอโครงการ เรียงล าดับ                  
ที่มีความเสี่ยงน้อยและเห็นว่ากิจการมีความยั่งยืนสูง ตามล าดับดังนี้  

ล าดับที ่1 บริษัท ปตท.น้ ามันและค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)  
ล าดับที ่2 บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน)  
ล าดับที ่3 บริษัท ดีไซน์ คอนติเนนตัล จ ากัด  

โดยคณะกรรมการบริหารและจัดหารายได้จากทรัพย์สินฯ  มีมติเห็นชอบ                            
เป็นเอกฉันท์เลือกบริษัท ปตท.น้ ามันและค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)  เป็นผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินโฉนด
เลขที่  781  ขนาด  786.75  ตารางวา เพ่ือจัดท าโครงการจัดตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงและร้านค้า
เพ่ือสวัสดิการ และให้น าเสนอผลการคัดเลือกต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 13 ( 3 ) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                  
ราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560                 
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โปรดพิจารณา 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคณุวุฒิ  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า การให้เช่าพื้นที่มหาวิทยาลัยขอให้มองประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยเป็น
หลัก 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า ปตท. จะให้อาคาร
มหาวิทยาลัยด้วย ใช่หรือไม่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ชี้แจงว่า มีการออกแบบอาคาร  2  ชั้น  โดยอาจเป็นร้านค้าผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย                 
ในชั้น  1  ส่วนชั้น  2  เป็นห้องพบปะ  หรือห้องประชุมส าหรับนักศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์  ศรีเมืองธน  รองอธิการบดี  และเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ปตท. จะให้ร้านค้า  1  ห้อง 

นายบุญช่วย  เจริญผล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ฯ  ชี้แจงว่า 
ระยะเวลาในการค านวณเปรียบเทียบใน  30  ปี  โดยพ้ืนที่ผลตอบแทนที่มหาวิทยาลัยควรจะได้  10  ปี  
ประมาณ  105  ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าล้านบาทถ้วน)  ขณะนี้  ปตท. เสนอผลการแทนให้มหาวิทยาลัยมา  
112  ล้านบาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านบาทถ้วน)  หมายความว่า ปตท. ใช้สูตรเดียวกับมหาวิทยาลัยที่เป็น
อาคารพานิชย์  หากค านวณทั้ง 3 บริษัท ระยะเวลาตลอดโครงการมีเงินส่วนต่างอยู่ที่  38  ล้านบาท 
(สามสิบแปดล้านบาทถ้วน)  หากน าเงินส่วนต่างให้นักศึกษาได้ฝึกงานจะเห็นว่า ปตท. จะมีความคุ้มค่ากว่า
บริษัทอ่ืน ๆ 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                  
มีข้อสังเกตว่า ตารางมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของบริษัท ดีไซน์ คอนติเนนตัล จ ากัด  ปีที่ 1 ยังไม่ได้รวม
ยอดเงิน  10,480,000  บาท (สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลแต่โดยภาพรวม                    
ในการเปรียบเทียบตัวเลขนี้มีผลกระทบต่อการจัดอันดับ 
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นายบุญช่วย  เจริญผล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ฯ  ชี้แจงว่า 
บริษัท ดีไซน์ คอนติเนนตัล จ ากัด  จะเช่า  30  ปี  ส่วนบริษัท ปตท. จ ากัด  จะเช่าแค่  20  ปี ในส่วน
ผลตอบแทนอ่ืนของ บริษัท ดีไซน์ คอนติเนนตัล จ ากัด  จ านวน 10.48 ล้านบาท (สิบล้านสี่แสน              
แปดหมื่นบาทถ้วน) ทางบริษัทขออนุญาตเพิ่มพ้ืนที่มากข้ึน   แต่ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติ 

นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ  ผู้ช่วยอธิการบดี  และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ขอรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับแก้ไข 

ดร .สิ ริ เ บญจา   กอวัฒนา   กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ท ร งคุณวุฒิ                                        
แสดงความคิดเห็นว่า นอกจากผลตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจะได้รับจากการใช้ที่ดินว่างเปล่าเลขที่  781  
แล้วนั้น ประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาทั้งอาจารย์  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยก็เป็นส่วนส าคัญ                     
บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้  จ ากัด (มหาชน)   ที่จะเข้ามาเป็นศูนย์ปรึกษาให้กับผู้สู งอายุ                                                     
หากมหาวิทยาลัยสร้างผลประโยชน์ต่อบริษัทและมหาวิทยาลัยเอง เช่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
การผลิตอาหารเพ่ือผู้สูงอายุ เป็นต้น จะท าให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  สร้างอุดมการณ์                               
เป็นผลตอบแทนที่ได้รับต่อมหาวิทยาลัยให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า ความแตกต่าง                                                 
ของงบประมาณระหว่าง บริษัท ดีไซน์ คอนติเนนตัล จ ากัด  และ บริษัท ปตท. จ ากัด  มากน้อยแค่ไหน 

นายพิษณุวัตร  สุจวิพันธ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร  ชี้แจงว่า NPV                    
ของ บริษัท ปตท. จ ากัด  ประมาณ  76  ล้านบาท (เจ็ดสิบหกล้านบาท)  ในระยะเวลา  20  ปี   ส่วน NPV 
อีก  2  บริษัท  เป็นค่าเช่าในระยะเวลา  30  ปี  หากพิจารณาระยะเวลาในการท าโครงการทั้ง  3  โครงการ
เท่ากัน คือ  60  ปี ( บริษัท ปตท. จ ากัด ท าสัญญา  3  ครั้ง  และอีก  2  บริษัท  ท าสัญญา  2  ครั้ง                                               
ทาง บริษัท ปตท. จ ากัด จะให้ค่า NPV ที่สูงกว่าอีก  2  บริษัท เป็นจ านวนมาก  สามารถน าผลตอบแทนที่ได้
มากกว่านี้ ไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ นักศึกษา  และต่อการเรียนการสอนได้ต่อไป 

ดร . จี ร ะ   ห งส์ ล ด า รมภ์   ก ร รมกา รสภ ามหาวิ ท ย าลั ย ผู้ ท ร ง คุณวุ ฒิ                                                           
แสดงความคิดเห็นว่า การพิจารณาบริษัทต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  จะต้องค านึกถึง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อปัจจัยภายนอก เช่น ธุรกิจน้ ามันที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อม ท าอย่างไร                               
ให้เกิดผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด  เป็นต้น  จึงต้องการให้พิจารณาอย่างรอบคอบและยั่งยืน 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  เสนอว่า  สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาโดยค าถึงประโยชน์การศึกษา การคัดเลือกผู้ประกอบการ ประเภทธุรกิจควรเอ้ือต่อการศึกษา                                                        
จึงขอให้น าข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปพิจารณาทบทวน 

นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดี  พิจารณารับข้อเสนอแนะ            
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยน าไปพิจารณาทบทวน 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นสมควรมอบให้คณะกรรมการบริหารและจัดหา
รายได้พิจารณาทบทวนการคัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งบ้านพักข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โฉนดเลขที่ 781 ขนาดที่ดิน 786.75 ตาราง  อีกครั้งหนึ่ง
โดยให้ค านึงถึงรูปแบบธุรกิจที่เอ้ือต่อการศึกษาเป็นส าคัญตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
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4.7 รายงานผลการด าเนินงานการบริหารและจัดหารายได้จากทรัพย์สิน 
ปีงบประมาณ  2562 

คณะกรรมการบริหารและจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดท างบเงินรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2562 นับตั้งแต่วันที่                            
1  ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  โดยบันทึกบัญชีตามเกณฑ์เงินสด  มีรายได้รวมทั้งสิ้น                                              
จ านวน 21,451,389.23 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบสามสตางค์) 
รายละเอียดดังแนบ สรุปรายได้แยกตามประเภทรายได้ ดังนี้   

1. รายได้จากการให้เช่าสถานที่ จ านวน 20,477,606.23 บาท (ยี่สิบล้าน                                         
สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกบาทยี่สิบสามสตางค์) 

2. เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา จ านวน 382,500.00 บาท (สามแสนแปดหมื่น                   
สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

3. เงินบริจาคสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ จ านวนเงิน  591,283 .00 บาท                                                   
(ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 (5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 จึงน าเสนอ                      
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพ่ือโปรดทราบ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า รายได้จากการเช่า
สถานที่ภายในอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเริ่มคิด                                        
ค่าเช่าตั้งแต่เมื่อใด  และเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่ 

นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ  ผู้ช่วยอธิการบดี  และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ชี้แจงว่า เริ่มเก็บค่าเช่าสถานที่ ชั้น 1 , 7 , 8 , 10   ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2562  ส่วนชั้น 11                             
เริ่มเก็บตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2562  รวมค่าเช่า  1,680,220  บาท  (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่น             
สองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ต่อเดือน ปัจจุบันมีจ านวนผู้เช่าสถานที่เพ่ิม  2  ราย  คือ ร้านค้าเครื่องดื่ม Cafe 
Amazon  ในชั้น  1  และบริษัทพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเช่าในชั้น  2  และโครงการจัดตั้งส านักงาน
บริหารสินทรัพย์ประสงค์ขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย ปีละ  1  ครั้ง                                               
จากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับฯ ให้รายงาน  3  เดือนต่อครั้ง 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   เสนอแนะให้พิจารณาเรื่อง                                        
การปูพ้ืนกระเบื้องหน้าอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์เพ่ือความสวยงามของอาคาร 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ  และเห็นชอบให้รายงานผลการด าเนินงาน
การบริหารและจัดหารายได้จากทรัพย์สิน ปีละ 1 ครั้ง 
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4.8 รายงานสถานภาพทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1) 

กองคลัง ขอน าเสนอรายงานสถานภาพทางการเงิน ไตรมาส 1 เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1. รายงานงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีงบประมาณ 2563                           
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562                
(ไตรมาส 1) 

ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยมีรายรับรวมทั้งสิ้น จ านวน 342 ล้านบาท                              
(สามร้อยสี่สิบสองล้านบาท)   มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จ านวน 247 ล้านบาท (สองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านบาท)                                  
มีรายได้สูงกว่าใช้จ่ายสุทธิ จ านวน 95 ล้านบาท (เก้าสิบห้าล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีรายรับรวมทั้งสิ้น จ านวน 278 ล้านบาท                                      
(สองร้อยเจ็ดสิบแปดล้านบาท)  มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จ านวน 236 ล้านบาท (สองร้อยสามสิบหกล้านบาท)  
มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จ านวน 42 ล้านบาท (สี่สิบสองล้านบาท) 

เมื่อน ามาเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2563 กับปีงบประมาณ 2562                                               
ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า มหาวิทยาลัยมีรายรับรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.02 มีค่าใช้จ่ายรวมเพ่ิมขึ้น                                              
ร้อยละ 4.66 ท าให้รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 126.19 

2. รายงานงบแสดงฐานะการเงิน  ส าหรับปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2562 (ไตรมาส 1) 

ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ านวน 3,957 ล้านบาท 
(สามพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดล้านบาท) มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น จ านวน 340 ล้านบาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาท) 
และมีสินทรัพย์สุทธิรวมทั้งสิ้น จ านวน 3,617 ล้านบาท (สามพันหกร้อยสิบเจ็ดล้านบาท)  

ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ านวน 4,019 ล้านบาท 
(สี่ พันสิบเก้าล้านบาท) มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น จ านวน 372 ล้านบาท (สามร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาท)                                                     
และมีสินทรัพย์สุทธิรวมทั้งสิ้น จ านวน 3,647 ล้านบาท (สามพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดล้านบาท) 

เมื่อน ามาเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2563 กับปีงบประมาณ 2562                                      
ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.57 หนี้สินเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.41                                 
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ทุน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.83 

3. รายงานผลตอบแทนจากเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

เงินลงทุนระยะสั้น (เงินฝากประจ า) 
เงินลงทุนระยะสั้นของมหาวิทยาลัย จ านวน 419 ล้านบาท (สี่ร้อยสิบเก้าล้านบาท) 

ผลตอบแทนรวม 1.46 ล้านบาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นล้านบาท) 
เงินลงทุนระยะยาว (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล) 
ปีงบประมาณ 2562 เงินลงทุนระยะยาวของมหาวิทยาลัย จ านวน 400.00 ล้านบาท 

( สี่ ร้ อ ย ล้ า นบ าท )  เ ป็ น เ งิ น ล งทุ น ในกอ งทุ นส่ วนบุ คคลประ เภท  Flexible Current Income                                               
แบ่งเป็น 2 กองทุน กองทุนละ 200.00 ล้านบาท (สองร้อยล้านบาท) บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์                     
จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด   และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์  จ ากัด                                 
มีมูลค่ าสินทรัพย์สุทธิของเงินลงทุน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 จ านวน 411.72 ล้ านบาท                                                        
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(สี่ร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาท) คิดเป็นก าไรตามราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562                       
จ านวน 11.72 ล้านบาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาท) 

4. ภาระผูกพันจากเงินรายได้  ประจ าเดือนธันวาคม 2562 
มหาวิทยาลัยมีภาระผูกพันจากเงินรายได้ทั้งสิ้น 125 ล้านบาท (หนึ่งร้อยยี่สิบ                                           

ห้าล้านบาท) มีการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท)  คงเหลือภาระผูกพันเงินรายได้                                    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 115 ล้านบาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านบาท) 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า เงินงบประมาณ                        
ที่ใช้ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ  2562  จะเกิดผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร 

นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ชี้แจงว่า 
ส านักงบประมาณได้น าเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่อง การใช้งบประมาณปี  2562  ไปพลางก่อน  โดยขยาย
กรอบวงเงินในครั้งแรกครึ่งหนึ่ง  และครั้งนี้ขอขยาย 3 : 4 ของกรอบวงเงินในปี  2562  ที่ใช้ต่อในปี  2563  
ส่วนรายการที่มีภาระผูกพันอยู่สามารถใช้ได้เต็มวงเงินตามภาระที่จะต้องจ่าย  หากกรอบวงเงินไม่เพียงพอ
สามารถขอเงินงบประมาณกลางได้ ภาระผูกพันและงบประจ าจะไม่เกิดผลกระทบ  อย่างไรก็ตาม 
ผลกระทบจะเกิดในส่วนรายการใหม่   และต้องรอพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกาศใช้เสียก่อน  
มหาวิทยาลัยไม่สามารถลงนามสัญญาได้  แต่ได้รับอนุมัติให้สามารถด าเนินการรายการใหม่ต่อไปได้ตาม
กระบวนการขั้นตอน 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามถึงการด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยที่ติดค้าง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์  ศรีเมืองธน  รองอธิการบดี  และเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย  ชี้แจง 2  ประเด็น ดังนี้ 

1. ในส่วนก่อสร้างอาคารติดค้าง  คือ อาคารแสดงนิทรรศการและการสอน
นันทนาการ (Sport Complex)  ขณะนี้ ประมูลได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว  และมีการอุทธรณ์ของบริษัท                           
รายอื่นตามกฎหมาย  พัสดุส่งเรื่องไปที่ส านักงบประมาณและรอผลการพิจารณาอยู่ 

2. ผู้รับจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี เชิงสร้างสรรค์                          
ชั้น 4 , 14 , 15  ได้ส่งแบบงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว  และอยู่ในขั้นตอนการจัดจ้าง 

นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   มีข้อสังเกต                           
และข้อเสนอแนะ  3  ประเด็น ดังนี้ 

1. เงินฝากประจ าประมาณ  400  ล้านบาท (สี่ร้อยล้านบาท) แต่มีอัตราดอกเบี้ย
ค่อนข้างต่ า  ส่วนตัวบริหารกองทุนคนพิการแห่งประเทศไทยได้ซื้อสลากออมสินจากธนาคารกสิกรไทย  
และได้ถูกรางวัลที่ 1  จ านวน  3  ครั้ง  ได้เงินกลับมาจ านวน  90  ล้านบาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน)                                  
ซึ่งขณะนี้ รวมเป็นจ านวน  20,000  ล้านบาท (สองหมื่นล้านบาทถ้วน) 

2. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยปัจจุบันหุ้นตก  3  เดือนแล้ว  หากลงทุน
แบบเดิมก็จะมีเงินทุนเสมอตัว 

3. การฝากประจ า  ธนาคารมีการแข่งขันสูง  เมื่อครบก าหนดควรเรียกธนาคาร
มากกว่า  2  ธนาคาร  จะเป็นการกระจายความเสี่ยง  และสร้างอ านาจต่อรองได้ 
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ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  เรียนเชิญ นายดิษพงศ์  พานิช  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายการเงินเพ่ือเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ และเรียนเชิญ นายดิษพงศ์   พานิช  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง                        
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายการเงินเพื่อให้เสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 

4.9 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดซื้อสิทธิ์
การใช้โปรแกรม Adobe Creative Cloud Apps for Education 

สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                       
ได้ ด า เ นิ นการ จั ดห าสิ ทธิ์ ก า ร ใช้ ง า น โปรแกรม  Adobe Creative Cloud Apps for Education                          
โดยสิทธิ์ที่ซื้อในครั้งนั้นเป็นรูปแบบ Site License  โดยมีระยะเวลาใช้งาน  1  ปี  และสิทธิ์การใช้นั้น                
ได้ครบก าหนดในเดือนธันวาคม 2562  ที่ผ่านมาแล้วในปีงบประมาณ 2563 นี้  ส านักวิทยบริการ                  
และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ด า เนินการส ารวจความจ า เป็นในการใช้งานโปรแกรม Adobe                             
จากหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แจ้งความจ าเป็นในการใช้โปรแกรมนี้   มีจ านวนรวมทั้งสิ้น
ประมาณ  653  สิทธิ์  และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยใช้สิทธิ์โปรแกรม Adobe ที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปได้ 
ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจ าเป็นต้องด าเนินการต่อสัญญาซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรม 
Adobe Creative Cloud Apps for Education  ในรู ปแบบ  Site License  เป็ นจ านวน เ งิ นทั้ ง สิ้ น 
1,883,063.04 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันหกสิบสามบาทสี่สตางค์)   หากซื้อแบบปกติ                          
ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อ  1  License จ านวน  8,500  บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  แต่เนื่องจาก                                            
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดซื้อสิทธิ์ดังกล่าว  ดังนั้น                                                    
จึงขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรม  
Adobe Creative Cloud Apps for Education นี้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2548  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   สอบถามว่า 
มหาวิทยาลัยจัดซ้ือ License ของโปรแกรมไว้กี่ป ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริวัตร  คัมภีรภาพพัฒน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้บริหาร  และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชี้แจงว่า เป็นการจัดซื้อ License                    
ของโปรแกรม Adobe Creative Cloud Apps for Education ต่อปี  ในปีต่อไปจะลด License โปรแกรม 
Adobe Creative Cloud Apps for Education และเพ่ิมโปรแกรมเทียบเคียง  แต่อาจเกิดผลกระทบ                      
ต่อนักศึกษาได้หากใช้ โปรแกรมเทียบเคียง  เนื่องจากโปรแกรม Adobe Creative Cloud Apps                           
for Education เป็นโปรแกรมอ่ืนที่เทียบเท่าหรือที่ได้รับการยอมรับทั่วไปมากกว่าโปรแกรมอ่ืน ๆ 

นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความคิดเห็น
ว่า โดยปกติโปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์จะไม่มีการซื้อขาย  เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว  คู่แข่งมีจ านวนมาก  อาจเช่าในระยะหนึ่งและหาโปรแกรมท่ีดีกว่าไปเรื่อย ๆ 



( 26 ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริวัตร  คัมภีรภาพพัฒน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้บริหาร  และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชี้แจงว่า  โปรแกรม Adobe                           
ณ ปัจจุบัน เป็นโปรแกรมระดับต้น และมีโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่พยายามเลียนแบบเช่นกัน  โดยจะเป็นสื่อ                                        
การเรียนการสอนในการออกแบบต่าง ๆ ของนักศึกษาหลายคณะที่จ าเป็นจะต้องใช้ ในการสอน                                          
ของอาจารย์ และการใช้งานของนักศึกษา รวมถึงเรื่องลิขสิทธิ์ที่ต้องท าให้ถูกต้อง 

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า โปรแกรมจะเป็นการซื้อปีต่อปี  และมีการอัปเดตปีต่อปีเช่นกัน  เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะซื้อ 
License โปรแกรมเพ่ือประโยชน์ และความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย  เทียนทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
แสดงความคิดเห็นว่า สนับสนุนการจัดซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรม Adobe Creative Cloud Apps for 
Education หากนักศึกษามีการเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างมาก  
จะมีแค่ Adobe ตัวเดียวที่มาเป็น Package ซึ่งถูกที่สุด และเป็นที่นิยมมากที่สุด เช่น Photoshop 
Illustrator Indesign เป็นต้น 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ เห็นชอบ  และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้สะสมของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรม Adobe Creative Cloud Apps for 
Education ในวงเงิน  1,883,063.04  บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหม่ืนสามพันหกสิบสามบาทสี่สตางค์) 

4.10 การพิจารณาก าหนดต าแหน่ง  และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน  3  ราย (วาระลับ)   

4.11  ผู้ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน 1 ราย 
(วาระลับ)  

4.12 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการ
บริการวิชาการและบ่มเพาะธุรกิจ พ.ศ. .... 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เห็นสมควรก าหนดให้มีกองทุน
สนับสนุนการบริการวิชาการและบ่มเพาะธุรกิจ เพ่ือให้การส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ                             
และบ่มเพาะธุรกิจ และเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย                               
ขอเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ                  
และบ่มเพาะธุรกิจ พ.ศ. .... ที่ก าหนดให้มีกองทุนชื่อว่า “กองทุนสนับสนุนการบริการวิชาการและบ่มเพาะ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ” (ร่างข้อ 9) และเพ่ือจัดเก็บเงินจากโครงการบริการ
วิชาการและบ่มเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย                         
ที่น าส่งตามอัตราที่ก าหนดในระเบียบฯ ว่าด้วยโครงการบริการวิชาการและบ่มเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. .... และเงินได้อ่ืน ๆ ตามร่างข้อ 7 เพ่ือใช้ส าหรับการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ เป็นแหล่งเงิน
ส าหรับยืมใช้เป็นทุนหมุนเวียนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจกรรมในการเผยแพร่
และน าเสนอผลงานวิชาการที่เกิดจากการบริการวิชาการหรือการบ่มเพาะวิสาหกิจ ช่วยเหลือหรืออุดหนุน
กิจกรรมพัฒนาการบริการทางวิชาการ และใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย
ตามร่างข้อ 8 และกรณีการยกเลิกกองทุนให้ เป็นไปตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย                  
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และเมื่อมีการยกเลิกกองทุนให้น าส่งเงินในกองทุนทั้งหมดเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย (ร่างข้อ 17)                  
ทั้งนี ้มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ (ร่างข้อ 6) 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการบริการวิชาการและบ่มเพาะธุรกิจ                                             

และกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวกับการบริการวิชาการและบ่มเพาะธุรกิจ 
1.2 เพ่ิมศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้ให้บริการวิชาการที่ไม่เข้าข่ายยืมเงิน

ทดรองจ่ายจากมหาวิทยาลัยและแหล่งอื่น ๆ ได้ 
1.3 เพ่ือเป็นแหล่งทุนส ารองจ่าย ส าหรับใช้จ่ายในโครงการบริการวิชาการ                     

และบ่มเพาะธุรกจิของมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบบริการวิชาการ 
1.4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการเสนอโครงการบริการ

วิชาการและบ่มเพาะธุรกิจ การด าเนินการโครงการและการแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนโครงการ 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานจากการบริการ

วิชาการและบ่มเพาะธุรกิจ 

2. รายได้ของกองทุน มีแหล่งที่มา 6 แหล่ง (ร่างข้อ 7) ได้แก่   
2.1 เงินสมทบตามที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร                              

(ถ้ามี) 
2.2 เงินจากโครงการบริการวิชาการและบ่มเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย                                               

ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยที่น าส่งตามอัตราที่ก าหนดในระเบียบฯ ว่าด้วย
โครงการบริการวิชาการและบ่มเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....   

2.3 เงินหรือทรัพย์สินที่ ได้จากการบริจาคเพ่ือใช้ในการบริการวิชาการ                                         
และบ่มเพาะธุรกิจ   

2.4 เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จากผลงาน                                 
การบริการวิชาการแก่สังคม 

2.5 ดอกเบี้ยและผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน 
2.6 เงินจากแหล่งอื่น ๆ 

3. ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการบริการวิชาการและบ่มเพาะ
ธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

องค์ประกอบของคณะกรรมการ (ร่างข้อ 10) 
ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี                    

ซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ คณบดีทุกคณะและผู้อ านวยการกองคลัง เป็นกรรมการ 
โดยให้ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจมีผู้ช่วยเลขานุการได้  

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (ร่างข้อ 11 และข้อ 12)   
เพ่ือท าหน้าที่บริหารกองทุนตามวัตถุประสงค์ ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ                  

ในการขอทุนสนับสนุนโครงการ พิจารณาการจัดสรรเงินทุนให้แก่โครงการบริการวิชาการและบ่มเพาะ
ธุรกิจมีอ านาจชะลอหรือยับยั้งโครงการหากตรวจสอบพบว่าโครงการไม่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์                   
ของโครงการ  
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การเบิกจ่ายเงินจากกองทุนให้เป็นอ านาจของประธานกรรมการ (อธิการบดี)                   
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ (ร่างข้อ 12) 

4. แผนการด าเนินงานและแผนการใช้งบประมาณ (ร่างข้อ 14) 
การขอใช้เงินกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดท า

แผนการด าเนินงานและแผนการใช้งบประมาณ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

5. การรายงานการใช้จ่ายเงินกองทุน (ร่างข้อ 16) 
ให้คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินแหล่งทุนการบริการ

วิชาการและบ่มเพาะธุรกิจต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2 ) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วย
กองทุนสนับสนุนการบริการวิชาการและบ่มเพาะธุรกิจ พ.ศ. .... และโปรดมอบให้คณะกรรมการพิจารณา                    
แนวทางการพฒันามหาวิทยาลัย ฝ่ายกฎระเบียบ ด าเนินการต่อไป 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์   นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า แหล่งที่มา                                 
ของเงินกองทุนมาจากงบประมาณเงินรายได้หรือไม ่

รองศาสตราจารย์ ดร.บวรโชค  ผู้พัฒน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
สอบถามว่า เป็นเงินกองทุนที่ส ารองให้กับนักวิจัยหรืองานบริการวิชาการที่ เ งินยัง ไม่อนุมัติ                                     
ให้กับมหาวิทยาลัย แต่ได้ลงนามไว้เพื่อได้ใช้จ่ายก่อน ใช่หรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล  ชุดเจือจีน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา              
ชี้แจงว่า ส่วนหนึ่งหักที่กองทุน  และจะส ารองเก็บเงินไว้  เมื่อกองทุนมีงบประมาณที่ เ พียงพอ                             
นักวิจัยที่ของบประมาณในปีต่อไปจะสามารถส ารองเงินใช้พลางก่อนได้ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า ได้ตั้งงบประมาณ
กองทุนไว้เท่าไหร่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล  ชุดเจือจีน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ชี้แจงว่า ยังไม่ได้ก าหนด แต่จะมีการบริหารจัดการตลอดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักวิจัย 

ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    
แสดงความคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์ของกองทุนมีความจ าเป็น  ควรสนับสนุน  และเสนอแนะว่า                                              
ควรเพ่ิมการสนับสนุนผลงานทางวิชาการ ควรก าหนดกรอบให้ครอบคลุมจุดนี้ด้วย  แบ่งปันรายได้จาก                     
ส่วนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนบริการวิชาการค่าบ ารุงซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร                        
ชี้แจงว่า การสนับสนุนผลงานทางวิชาการได้อยู่ในระเบียบข้อ  5  เรียบร้อยแล้ว  เรื่องของการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการบริการวิชาการ  และบ่มเพาะธุรกิจ  ซึ่งจากระเบียบวิชาการฯ งานวิจัย
ลักษณะรับจ้างท างานวิจัยจะเข้าสู่ระเบียบนี้   และไม่เกี่ยวกับงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน            
หรือหน่วยงานที่ให้ทุนต่าง ๆ  ระเบียบฯ เดิม หักเงินร้อยละ 20  ของยอดที่ได้รับเข้ามาจากงบประมาณ
ภายนอก  ในระเบียบฯ ใหม่  หักเพียงร้อยละ 10  ให้กับมหาวิทยาลัยเป็นค่าธรรมเนียมร้อยละ 5                          
และส่งยอดคืนให้กับหน่วยงานทีร่ับงานบริการวิชาการเป็นรายได้สะสมของคณะนั้น ๆ 
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ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
แสดงความคิดเห็นว่า  งบประมาณที่เก็บโดยรวมค่อนข้างได้น้อยมาก ควรจะพิจารณาให้รอบคอบ  
สนับสนุนทุนและให้ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ก็จะเข้าหลักการตามข้อ  5  ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ 
กล่าวข้างต้น 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า พิจารณาเป็นกองทุน
ค้นคว้าและวิจัยด้วยได้หรือไม่  

ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย  วงศ์วิเศษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                      
ให้ข้อสังเกต ดังนี้ 

1. กองทุนมหาวิทยาลัยมีหลายกองทุน  ซึ่งคิดว่ากองทุนด้านงานวิจัยก็มีอยู่ 
2. หากเป็นงานประดิษฐ์จะต้องอยู่ในกองทุนรูปแบบใด 
3. การส่งเสริมการตีพิมพ์และการเผยแพร่ผลงานเป็นการใช้เงินในลักษณะใด                                             

ควรพิจารณาข้อความในข้อ  5  ให้ชัดเจน 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ เห็นชอบหลักการของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                  
ราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการบริการวิชาการและบ่มเพาะธุรกิจ พ.ศ. ... .                                         
และมอบกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ฝ่ายกฎระเบียบด าเนินการต่อไป 

4.13 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยโครงการบริการ
วิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  

ด้วยการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ใช้ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล                           
ว่าด้วยโครงการบริการสังคมของหน่วยงานในสถาบัน พ.ศ. 2545 ซึ่งบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานาน 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเกี่ยวกับการบ่มเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันด้วย ในการนี้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วย
โครงการบริการสังคมของหน่วยงานในสถาบัน พ.ศ. 2545 ดังกล่าว เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติ             
เกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการสาธารณประโยชน์ การบริการชุมชน การบริการด้านอ่ื น ๆ                        
และการบ่มเพาะธุรกิจของหน่วยงานในสังกัดให้เหมาะสมและคล่องตัว และเพ่ือสร้างแนวทาง                       
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและรองรับการด าเนินการโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมและโครงการที่รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ                   
มาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยขอเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ว่าด้วยโครงการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญสรุป ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย       
(ร่างข้อ 6) ได้แก่ 

1.1 เพ่ือใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดประโยชน์                 
แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.2 เพ่ือบูรณาการองค์ความรู้ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์                  
แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.3 เพ่ือหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการ หรือบ่มเพาะธุรกิจ 
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2. ลักษณะของการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย                                               
มี  2  ลักษณะ คือ การบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจด้านวิชาการ หรือการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะ
ธุรกิจของมหาวิทยาลัย ด้านสังคมทั่วไป (ร่างข้อ 7) โดยทั้งสองลักษณะ จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

- กลุ่มที่ 1 การบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน                          
เป็นผู้จัดโดยมีการเก็บค่าลงทะเบียน และใช้เงินค่าลงทะเบียนมาด า เนินโครงการ และมีรายได้ส่วนหนึ่ง 
น าส่งมหาวิทยาลัย เป็นค่าบ ารุง และหรือค่าสาธารณูปโภค (ร่างข้อ 7 วรรคสอง (2)) 

- กลุ่มที่ 2 การให้บริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ แบบรับจ้างจากหน่วยงาน
ภายนอก โดยต้องใช้เงินที่ได้รับจากการรับจ้างจากหน่วยงานภายนอกมาด าเนินการ และไม่ต้องขอ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย และต้องน าส่งเงินรายรับของโครงการก่อนหัก
รายจ่ายใด ๆ เป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ตามอัตราในร่างข้อ 19 (ร่างข้อ 7 วรรคสอง (3)) 

- กลุ่มที่ 3 การให้บริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจกับบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกเป็นครั้งคราว โดยต้องใช้เงินที่ได้รับจากการให้บริการมาด าเนินการ และรายได้ส่วนหนึ่ง                                    
ส่งมหาวิทยาลัยเป็นค่าบ ารุง และหรือค่าสาธารณูปโภค 

3. คณะกรรมการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ  
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ                    

รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบงานด้านบริการวิชาการ เป็นรองประธานกรรมการ คณบดีทุกคณะ ผู้อ านวยการ
ส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน เป็นกรรมการ  โดยมีผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นกรรมการ                 
และเลขานุการ และมีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน (ร่างข้อ 8) 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  ได้แก่ ก าหนดนโยบายในการรับบริการวิชาการ
หรือบ่มเพาะธุรกิจจากหน่วยงานภายนอก ก ากับดูแลติดตามการปฏิบัติงาน  สรุปรายงานผลการให้บริการ
วิชาการ รายรับ รายจ่าย และรายได้หักเข้ากองทุนบริการวิชาการ ประจ าปีเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
รับทราบ (ร่างข้อ 9) 

4.  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ (ร่างข้อ 11 
– ข้อ 18) 

5. การน าส่งรายรับของโครงการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุ รกิจเป็นค่าบ ารุง                  
ให้แก่มหาวิทยาลัย 

ล าดับ 

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล ว่าด้วยโครงการ
บริการสังคมของหน่วยงาน

ในสถาบัน พ.ศ. 2545 

ล าดับ ร่างระเบียบฯ 

1 ประเภท หน่วยงานที่ เป็น
วิทยาเขต  
น าส่งค่าบ ารุงให้สถาบัน ร้อย
ละ 5 ของรายรับก่อนหัก
รายจ่าย 

1 โครงการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ ที่ไม่ใช้เครื่องมือและ
สาธารณูปโภคของหน่วยงาน (ร่างข้อ19.3(1)) 

1.1 งบประมาณไม่เกินหนึ่งล้าน ให้ส่งร้อยละ 10 ดังนี้ อัตรา 
น าส่งค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ร้อยละ 5 
น าส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ร้อยละ 3 
น าส่งกองทุนบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ ร้อยละ 2 
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ล าดับ 

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล ว่าด้วยโครงการ
บริการสังคมของหน่วยงาน

ในสถาบัน พ.ศ. 2545 

ล าดับ ร่างระเบียบฯ 

น าส่งค่าบ ารุงหน่วยงาน ร้อย
ละ 15 ของรายรับก่อนหัก
รายจ่าย 

1.2 งบประมาณตั้งแต่ 1-5 ล้านบาท ให้ส่งร้อยละ 9 
ดังนี้ 

อัตรา 

น าส่งค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ร้อยละ 5 
น าส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ร้อยละ 2 
น าส่งกองทุนบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ ร้อยละ 2 

  1.3 งบประมาณตั้งแต่ 5-10 ล้านบาท ให้ส่งร้อยละ 8 
ดังนี้ 

อัตรา 

น าส่งค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ร้อยละ 5 
น าส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ร้อยละ 2 
น าส่งกองทุนบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ ร้อยละ 1 

1.4 งบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป  
ให้ส่งร้อยละ 7 ดังนี้ 

อัตรา 

น าส่งค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ร้อยละ 5 
น าส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ร้อยละ 1 
น าส่งกองทุนบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ ร้อยละ 1 

2 ประเภท หน่วยงานภายนอก  
น าส่ งค่ าบ า รุ ง ให้ สถาบัน  
ร้อยละ 20 ของรายรับก่อน
หักรายจ่าย 

2 โครงการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ ที่ ใช้ เครื่ องมือและ
สาธารณูปโภคของหน่วยงาน ( ร่างข้อ 19(4) ) รายการที่เหมือนกันคือ 
น าส่งค่าสาธารณูปโภค อัตราร้อยละ 2  
น าส่งกองทุนบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ อัตราร้อยละ 2 
น าส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ อัตราร้อยละ 3 
โดยจะน าส่งค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยแตกต่างกันตามค่าด าเนินโครงการ 
ดังนี้ 

2.1 งบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ส่งรวม             
ร้อยละ 15 โดยเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 

อัตรา 
ร้อยละ 8 

2.2 งบประมาณตั้งแต่ 1-5 ล้านบาทข้ึนไป ให้ส่งรวมร้อย
ละ 14 โดยเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 

อัตรา 
ร้อยละ 7 

2.3 งบประมาณตั้งแต่ 5-10 ล้านบาทขึ้นไป ให้ส่งรวม
ร้อยละ 13  โดยเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 

อัตรา 
ร้อยละ 6 

2.4 งบประมาณไม่เกิน 10 ล้านบาทข้ึนไป ให้ส่งรวมร้อย
ละ 12  โดยเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 

อัตรา 
ร้อยละ 5 

6. เรื่องการจ่ายเงิน การยืมเงิน และการเก็บรักษาเงิน (ร่างข้อ 20 -27) 

7. เรื่องการรายงานผลการให้บริการวิชาการและการบ่มเพาะธุรกิจ (ร่างข้อ 28-31) 
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2 ) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วย
โครงการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และโปรดมอบให้คณะกรรมการ
พิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ฝ่ายกฎระเบียบ ด าเนินการต่อไป 

นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                           
ให้ข้อสังเกตว่า ข้อความว่า “กองทุนสนับสนุนการบริการและวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ”  บางข้อความใช้ 
“และบ่มเพาะธุรกิจ” มีความแตกต่างกันอย่างไร  ควรใช้ข้อความใด  และสอบถามเพ่ิมเติมว่า เหตุใดถึง
แยกระเบียบระหว่าง ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนฯ  และระเบียบฯ ว่าด้วยโครงการฯ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล  ชุดเจือจีน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ชี้แจงว่า เนื่องจากระเบียบฯ ว่าด้วยโครงการฯ  จัดท าขึ้นเพ่ือท าโครงการและการหักเงินเข้าโครงการ                       
จึงมีระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนฯ   เพ่ือรองรับการหักเงิน  

นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
เสนอแนะว่า หากเป็นการเพ่ิมหัวข้อเรื่อง กองทุน ในระเบียบฯ ว่าด้วยโครงการฯ  จะท าให้ง่าย                                 
ต่อการพิจารณาเรื่องดังกล่าวขึ้นหรือไม่ ฝากเป็นข้อพิจารณา 

รองศาสตราจารย์ ดร. พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคณุวุฒิ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรตรวจสอบข้อความของระเบียบฯ ให้ถูกต้อง 
2. ท าประกาศระเบียบฯ ให้ชัดเจน 
3. การสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่มีการตั้ งเกณฑ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว                                       

อาจท าเป็นประกาศให้ทราบเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเห็นข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  ปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                         
ราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยโครงการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

4.14 อนุมัติการลาออกและแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร  คามภีรภาพพันธ์  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์                                                    
สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง                               
ทางวิชาการ  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่ 028/2562 ลงวันที่  28  ตุลาคม  2562 
นั้น มีความประสงค์ขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่  28  มกราคม  2563 

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการลาออกของบุคคลากร
ดังกล่าว  และเสนอแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิลาพรรณ  โพธิ์นรินทร์  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2548 ประกอบความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                              
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ราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                            
รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  อนุมัติการลาออกของ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร  
คามภีรภาพพันธ์   และเห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิลาพรรณ  โพธิ์นรินทร์                                     
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแทน 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

5.1 รายงานผลคดีหมายเลขด าที่ อบ. 260 / 2558 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้ถูกฟ้องคดีที่  2  ได้อุทธรณ์                    
ค าพิพากษาของศาลปกครองกลางที่ได้มีค าพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่  2  ในการประชุม                           
ครั้งที่  1/2554  เมื่อวันที่  11  มกราคม  2554  ในส่วนที่มีมติให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาคณบดี                         
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่  1  และในส่วนที่มีมติให้ด าเนินการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี   
คหกรรมศาสตร์ใหม่ ครั้งที่  2  ทั้งนี้ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีมติดังกล่าว  โดยสภามหาวิทยาลัยได้
เห็นชอบให้มอบอ านาจให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดีให้ถึงท่ีสุด โดยมอบหมายนางสาววิจิตรา พีรฉัตรวุฒิกุล 
นิติกร ปฏิบัติการ สังกัด กองบริหารงานบุคคล เป็นผู้ประสานคดี ต่อมาอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง                  
3  ส านักงานคดีปกครอง ส านักงานอัยการสูงสุด ได้มีหนังสือที่ อส 0027.3/7 ลงวันที่  3  มกราคม  2563 
เรื่อง แจ้งก าหนดวันนัดฟังค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้แจ้งว่าเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562  
ศาลปกครองสูงสุด ได้มีหมายแจ้งคดีหมายเลขด าที่  อบ. 160/2558  ของศาลปกครองสูงสุด                     
ระหว่าง  นางรัตนลักษณ์  ปัญจวุฒิพัฒน์ (ผู้ฟ้องคดี) กับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ               
ผู้ถูกฟ้องคดีที่  2  ก าหนดวันนัดฟังค าพิพากษาในวันที่  10   มกราคม  2563  เวลา 10.00 น.                    
ณ ศาลปกครองกลาง ชั้น 3  ห้องพิจารณาคดีที่ 10  โดยสภามหาวิทยาลัย ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี  2  ได้มอบหมาย
ให้  นางสาววิจิตรา  พีรฉัตรวุฒิกุล  นิติกร ปฏิบัติการ สังกัด กองบริหารงานบุคคล ผู้ประสานคดี เข้ารับฟัง
ค าพิพากษา  ซึ่งผลแห่งคดีปรากฏว่าศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่  2  มีมติในการประชุม                 
ครั้งที่  1/2554  เมื่อวันที่   11  มกราคม  2554  โดยมีมติยกเลิกการด าเนินการสรรหาคณบดี                          
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และให้ด าเนินการสรรหาใหม่ นั้น จึงเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย 
เนื่องจากกรณีดังกล่าวมิใช่เป็นการใช้ดุลพินิจโดยปราศจากเหตุผลแต่อย่างใด ทั้งการด าเนินการ                             
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่  2  ดังกล่าวก็เป็นไปเพ่ือความเรียบร้อย ในการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี                                                         
คหกรรมศาสตร์  และเพ่ือให้ได้ผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งคณบดีจ านวนอย่างน้อยสองคน                       
แต่ไม่เกินกว่าสามคน  เพ่ือเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่  2  พิจารณาเลือกและแต่งตั้ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับเลือก                
และแต่งตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่  2  จะเข้ามาท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาของบุคลากรในคณะเทคโนโลยี          
คหกรรมศาสตร์ต่อไป  ดังนั้น อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ฟังขึ้นการที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษา                
เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่  2  คือ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการประชุม                  
ครั้งที่  1/2554  เมื่อวันที่  11  มกราคม  2554  ในส่วนที่มีมติให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาคณบดี              
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่  1  และในส่วนที่มีมติให้ด าเนินการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี    
คหกรรมศาสตร์ใหม่ ครั้งที่  2  โดยมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีมติดังกล่าว ส่วนค าขออ่ืนของผู้ฟ้องคดี                 
ให้ยกนั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษากลับค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้อง 
ปรากฏตามผลแห่งค าพิพากษาดังกล่าว นั้น 
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (15) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพ่ือโปรดทราบ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 

5.2 โครงการอบรมและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ฝ่ายอาคารและสถานที่  ได้ร่วมประชุมและได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว                      
ตามค าสั่ งที่   956/2562  เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยสี เขี ยว                                                   
สั่ง ณ วันที่   27  ธันวาคม  2562  เพ่ือให้คณะท างานด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย                                      
อย่างมีประสิทธิภาพโดยคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบที่จะด าเนินการโครงการอบรม                                   
และพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว มีก าหนดจัดโครงการ  ในวันที่  24  กุมภาพันธ์  2563  เพ่ือเป็นการแจ้ง
นโยบาย แผนการท างาน และการให้ความรู้เรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวในหมวดต่าง ๆ  กับผู้บริหาร 
หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ได้ทราบข้อมูลและปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโนบาย                                  
ของมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก                                 
ยูไอ กรีนเมตริก (UI Green Metric)  ในปี 2020 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพ่ือโปรดทราบ 

รองศาสตราจารย์ ดร. พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรทางด้านการศึกษาให้เข้ าสู่
สถาบันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สิ่งที่ท้าทายคือ ต้องให้บุคลากรทุกระดับชั้น  และนักศึกษามีความเข้าใจ  
มหาวิทยาลัยจึงมีการจัดงานเปิดตัวมหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน ในวันที่  24  กุมภาพันธ์  2563                         
และเรียนเชิญทุกท่านเพื่อเข้าฟังนโยบายสนับสนุนกลไกการผลักดันสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวในวันดังกล่าว 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 

5.3 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการพลเรือน                        
ในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 15 (4)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548                   
ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจาก                 
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร เมื่อวันที่  19  พฤศจิกายน  2562  จึงท าให้พ้นจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ                      
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา นั้น มหาวิทยาลัย                   
จึงด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง                
ตามมาตรา  16  วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ เดียวกัน โดยได้ด าเนินการเลือกตั้ งกรรมการ                                     
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
เมื่อวันที่  15  มกราคม  พ.ศ. 2563  และผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
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ประจ าและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร                                               
ทั้งนี้  ให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง                                           
ในวันที่  20  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการพลเรือน                                  
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556 ข้อ 16 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดทราบผลการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 

5.4 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนต าแหน่งกรรมการ
ที่ว่างลง จ านวน  2  ต าแหน่ง 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการ                    
สภาคณาจารย์และข้าราชการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง จ านวน  2  ต าแหน่ง โดยด าเนินการเลือกตั้ง ฯ 
เมื่อวันที่  15  มกราคม  2563  และมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์                 
และข้าราชการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง เมื่อวันที่   16  มกราคม  2563 เรียบร้อยแล้ว                          
มีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง ดังนี้  

1. ดร.สมศักดิ์   บุตรสาคร       
2. นายสิทธิชัย  สุดใจ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                      
ราชมงคล พ.ศ. 2548  ประกอบกับข้อ 19 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                     
ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2549 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 

5.5 การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 

สืบเนื่องจากประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันศึกษา ประกาศ ณ วันที่  12  เมษายน  2559  และคณะศิลปศาสตร์                         
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                  
ราชมงคลกรุงเทพ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นอกจากนั้น คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการกิจกรรม/
โครงการเสริมหลักสูตรอื่น ๆ ประกอบกัน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพ                          
ด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพ่ือให้นักศึกษาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าระดับ CEFR –  B2 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ให้แนวปฏิบัติ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
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CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) แบ่ง
ระดับความสามารถทางภาษา เป็น 6 ระดับใหญ่ ๆ  

A1  Breakthrough or beginner 
A2  Waystage or elementary 

B1  Threshold or intermediate 
B2  Vantage or upper intermediate 
C1  Effective operational proficiency or advanced 
C2  Mastery or proficiency 

B2 Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, 
including technical discussions in his/her field of specialization 
Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction 
with native speakers quite possible without strain for either party 
Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain  viewpoint on 
a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options 

ระดับความสามารถ B2 เทียบเคียงกับระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
มาตรฐานอ่ืนดังนี้ 

CEFR TOEIC TOEFL  
Paper 

TOEFL 
IBT 

IELTS CU-TEP 

B2 405 - 600 437 - 473 41 - 52 4 n/a 
477 - 510 53 - 64 4.5 - 5 60 (approx.) 

ตามแผนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการกิจกรรมและโครงการ ดังนี้ 

แผน ผล 
จัดซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ  
งบประมาณ 1,200,000 บาท 

-โปรแกรม Speexx จ านวน 5,000 สิทธิ์  
-ระยะเวลา 16 มกราคม 2562 – 15 มกราคม 2563 
-งบประมาณ 1,137,500 บาท 
-นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ          
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และ อ่ืน ๆ 4,425 คน (ข้อมูล
ธันวาคม 2562) 
-นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับ CEFR –  A1  
(ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา) 

โครงการพัฒนานักศึกษาทางภาษาอังกฤษ มทร. 
กรุงเทพ ภาคเรียนที่ 2/2561 
งบประมาณ 206,904 บาท 

-วิทยากรรับเชิญสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
-Natural English 
การเต้นและการออกก าลังกาย 
การแกะสลักสบู่ 
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แผน ผล 
การเล่นบอร์ดเกมส์ 
การอ่านเพื่อความบันเทิง 
-งบประมาณ 176,405 บาท 

ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน 
ปีการศึกษา 2562 (Entry Exam) 
งบประมาณ 300,000 บาท 

-ใช้เวลาของ Creative Camp 
-นักศึกษารหัส 62 
-คัดเลือกข้อสอบจาก Speexx 
-คะแนนเฉลี่ย 38.23 จาก 100 คะแนน  
วิทยาลัยนานาชาติ 62.5 
คณะศิลปศาสตร์ 42.51 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 39.61 
คณะบริหารธุรกิจ 37.64 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 36.81 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 35.74 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 33.84 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 32.86 

โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาเพ่ือสอบ
ข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา 
(Exit Exam) 
งบประมาณ 200,000 บาท 

-นักศึกษารหัส 59 จ านวน 839 คน 
คณะศิลปศาสตร์ 190 คน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18 คน 
คณะบริหารธุรกิจ 428 คน 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 200 คน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3 คน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
-งบประมาณ 193,960 บาท 

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                        
เป็นผู้ด าเนินการสอบออก 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดท าแผนการ
พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดังนี้ 

ล าดับ 
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 
ชั้น
ปี 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ ปี พ.ศ. 

2563 2564 2565 
1 จัดซื้อสิทธิ์การใช้

โปรแกรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
 
 

1-4 ดร.รุจจิพร  บัวแก้ว 1,300,000 1,300,000 1,300,000 
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ล าดับ 
ที ่

กิจกรรม/โครงการ 
ชั้น
ปี 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ ปี พ.ศ. 

2563 2564 2565 
2 2.1 โครงการท าข้อสอบ

มาตรฐานภาษาอังกฤษ 
1-4 

ดร.รตัติมา ธันยาธ ารงกุล 
 

200,000   

2.2 โครงการพัฒนา
ข้อสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

1-4  300,000 300,000 

2.3 โครงการทดสอบเพื่อ
วัดความก้าวหน้าและ
พัฒนาภาษาอังกฤษ 

1-4 100,000 100,000 100,000 

3. โครงการพัฒนานักศึกษา
ทางภาษาอังกฤษประจ า
ภาคเรียน 

1-4 อ.รัตนสุวรรณ  ระวรรณ 600,000 300,000 300,000 

4. โครงการเตรียม         
ความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือ           
การสมัครงาน 

1-4 ผศ.ธัญญวัฒน์  ตรีเนตร 400,000 400,000 400,000 

5. โครงการเพิ่มศักยภาพ
ทางด้านภาษาอังกฤษแก่
นักศึกษา 

1-4 ผศ.อรุณี  เกียรติกังวาฬไกล 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

6. โครงการเตรียมความ
พร้อมแก่นักศึกษาเ พ่ือ
เข้ารับการทดสอบด้วย
ข้อสอบมาตรฐาน  

4 อ.วนาลี  นพวงศ์                   
ณ อยุธยา 

300,000 300,000 300,000 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้ านภาษา อั งก ฤ ษแ ก่
นักศึกษา (การทดสอบ
ก่อนส าเร็จการศึกษา) 

4 ผศ.ลัคนา  ชัยศักดิ์เลิศ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

กิจกรรม/โครงการเสริมหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการหรือร่วมโครงการ                                                                       
เป็นประจ าเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาด้านการแข่งขันในระดับสากล อาทิ 

โครงการ UTK’s Got Talent    
โครงการนี้จัดต่อเนื่องมาหลายปี และมีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนร่วมด้วย 
โครงการแข่งทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย 
โครงการนี้สถาบันการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                             

ราชมงคล 9 แห่ง 11 หน่วยงาน ผลัดกันเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ปีนี้เป็นการจัดครั้งที่ 5 และคณะ                                     
ศิลปศาสตร์ มทร. กรุงเทพ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาด าเนินการดังต่อไปนี้                                    
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

จัดแผนการเรียนให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 วิชา                       
ทุกภาคการศึกษา 

ก าหนดให้นักศึกษาเข้าทดสอบแบบทดสอบมาตรฐานอังกฤษ /แบบทดสอบ
เทียบเคียงปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง 

ส่งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น                       
ในประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 

มอบรางวัลนักศึกษาและบุคลากรที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นไปตาม                   
ที่ก าหนดเป็นประจ าทุกปี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพ่ือโปรดทราบ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า เมื่อดูผลที่ได้รับ                           
ที่ผ่านมาการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาสามารถช่วยเรื่องภาษาอังกฤษได้มากขึ้นหรือไม่   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ านง  แก้วเพ็ชร  คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ชี้แจงว่า                               
ข้อสอบ Speexx เป็นข้อสอบที่ให้นักศึกษาทดสอบก่อนเรียนและแบ่งเป็นระดับความรู้ต่าง ๆ จากนั้น                                 
จะมีบทเรียนให้ศึกษาก่อนจะทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง 

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เสนอแนะว่า ควรจัดแบ่งผลการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเป็นคณะต่าง ๆ เพื่อหาวิธีพัฒนาที่ชัดเจน
ขึ้น  ในปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา  ไม่จ าเป็นต้องเรียนในมหาวิทยาลัย  
ซึ่งอยู่ทีต่ัวเราที่จะค้นคว้าหาความรู้ 

นายอมรเทพ  สีนวนสูง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยต าแหน่ง  มีข้อสังเกตว่า              
เท่าที่สังเกตแผนในปี  2563 – 2565  นั้น ได้ใช้งบประมาณ  8 ล้านบาท (แปดล้านบาทถ้วน)                                                           
เก็บจากนักศึกษา  1  ปี  ประมาณ  20  ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)  หากมีนักศึกษาจ านวน  10,000  คน  
แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้  หากนักศึกษาร้องเรียนกิจกรรมหรือโครงการที่ไม่เกิดผลส าเร็จ                        
จะด าเนินการอย่างไร  ยกตัวอย่าง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีการทดสอบภาษาอังกฤษฟรี  2  รอบ 
หากไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องเรียน  2  คอร์ส  ราคา  3,000  บาท (สามพันบาทถ้วน) - 4,000  บาท (สี่พันบาท
ถ้วน)  เป็นต้น  มองว่าโครงการที่เสนอมานั้น ยังไม่สามารถหาผลประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับได้                                    
จึงแนะน าให้ท าเป็นศูนย์ภาษาให้เป็นรูปธรรม  จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากขึ้น 

ดร .สิ ริ เ บญจา   กอวัฒนา   กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ท ร งคุณวุฒิ                                       
แสดงความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยมีการส่งอาจารย์อบรม ณ ต่างประเทศ  เพ่ือจัดตั้ง ศูนย์ภาษา                            
และสอบถามว่า มหาวิทยาลัยเคยมีการให้รางวัลพิเศษกับอาจารย์  หรือนักศึกษาที่สอบได้คะแนนดี                                
โดยมีความแตกต่างกับตอนนี้ที่ไม่มีรางวัลพิเศษมากน้อยแค่ไหน อย่างไร 

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์  ดร . จ านง   แก้ ว เ พ็ชร   คณบดีคณะศิ ลปศาสตร์                                                                     
ชี้แจง  2  ประเด็น ดังนี้ 

1. เรื่องศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยได้ส่ง อาจารย์ ดร.รัตติมา ธันยาธ ารงกุล                                             
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญวัฒน์ ตรี เนตร  อบรมด้านภาษาอังกฤษ ณ ประเทศนิวซีแลนด์                                         



( 40 ) 

ทางสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ตั้งศูนย์ภาษาภายใต้คณะศิลปศาสตร์  และอยู่ในขั้นตอนการท าแผนการ
ด าเนินงาน 

2. เรื่องการมอบรางวัลแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ทดสอบด้านภาษาได้คะแนนดี
เยี่ยมใน  3  ปีที่แล้ว  อาจารย์ที่สอบได้คะแนนดีเยี่ยมจะได้รับเงินรางวัล จ านวน  20,000 บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน)  แต่ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายดังกล่าว  หากต้องการเพ่ิมเติมก็สามารถน ากลับมา
พิจารณาได ้

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ  และพิจารณาข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

-  ไม่มี  - 

ประชุมครั้งต่อไป  ในวันพุธที่  4  มีนาคม  2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 

เลิกประชุมเวลา   17.30 น. 
 
  
 นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ           
          ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย            
           ผู้จดและตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์  ศรีเมืองธน         
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย         
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์ 
 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 


